

**Chương trình hành động**  
**của ông TRẦN HOÀNG VĨNH**  
**ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI**  
**KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**Tại đơn vị bầu cử số 17, huyện Ba Tơ.**

- **Họ và tên:** TRẦN HOÀNG VĨNH; sinh ngày: 30-10-1977.
- **Quê quán:** Xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
- **Nơi sinh:** Bệnh xá huyện Ba Tơ, tỉnh Nghĩa Bình.
- **Chỗ ở hiện nay:** Số 45, đường Lê Hữu Trác, Tổ 3, Phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- **Chức vụ:** Trưởng Phòng Kinh tế Đối ngoại, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi; Phó Giám đốc BQL DA Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên - Tỉnh Quảng Ngãi.

**Kính thưa Quý cử tri!**

Tôi rất vinh dự và tự hào được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 17 huyện Ba Tơ. Tôi nhận thức được rằng, HĐND tỉnh là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Tôi mong muốn cử tri ủng hộ tôi trúng cử làm Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 để bản thân có điều kiện, quyết tâm, nỗ lực hết sức thực hiện chương trình hành động cụ thể như sau:

**1.** Bản thân nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định. Nghiêm túc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu Nhân dân.

**2.** Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri bằng nhiều hình thức để kịp thời lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND tỉnh; đến với các cấp, các ngành, địa phương nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

**3.** Tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, Nghị quyết khả thi, hợp lòng dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc thực hiện tốt các Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục - đào tạo; chính sách về việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động, các chính sách về an sinh xã hội...

4. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi là một trong 04 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2025 và phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là một trong 3 nhiệm vụ đột phá. Do vậy, trước hết huyện Ba Tơ cần nghiên cứu xác định rõ hướng đi của huyện, phát huy tối đa lợi thế của địa phương, đồng thời, kết hợp với các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống, điều kiện đặc thù để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

\* **Về công tác quy hoạch:** Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Chủ động nghiên cứu định hướng phát triển của huyện trong thời gian đến để phối hợp với cơ quan lập quy hoạch tỉnh xây dựng Phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Ba Tơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Chú trọng, tuân thủ định hướng phát triển phù hợp điều kiện của từng vùng kinh tế của huyện như: Vùng kinh tế phía Tây; Vùng kinh tế trung tâm và phía Đông và Vùng kinh tế phía Bắc.

\* **Về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản**

Xác định rừng là nguồn tài nguyên quan trọng bậc nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế huyện trong thời kỳ tới với các lợi thế về đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, về mạng lưới các sông suối có độ dốc lớn rất thuận lợi cho việc phát triển thủy điện, về thổ nhưỡng phù hợp với các cây dược liệu, về khí hậu mát mẻ... Nên hướng phát triển tập trung vào phát triển cây gỗ lớn, cây lấy gỗ gia dụng, gỗ công nghiệp, trồng cây dược liệu. Tận dụng diện tích mặt nước các công trình thủy điện, thủy lợi để nhân rộng mô hình nuôi thương phẩm các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao.

\* **Về phát triển dịch vụ, du lịch**

Kêu gọi, thu hút đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách từ các Nhà đầu tư có tiềm năng đầu tư để đầu tư, khai thác các điểm du lịch sinh thái theo hướng bền vững (hồ Núi Ngang, hồ Tôn Dung, thác Cao Muôn, thác Lũng Ô, thác Lê Trinh, thác Pờ Ê, thác Tà Manh, thảo nguyên Bùi Hui...); tôn tạo, phát triển điểm du lịch lịch sử (cụm di tích khởi nghĩa Ba Tơ, di tích Trường Lũy); phát triển du lịch cộng đồng, tham quan, tìm hiểu đặc trưng văn hóa, truyền thống dân tộc của đồng bào Hre; nghề dệt thổ cẩm Làng Teng... để khai thác hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của huyện.

\* **Về đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị**

Ba Tơ là địa phương hạt nhân trong vùng động lực phía Tây Nam tỉnh Quảng Ngãi, gắn với tuyến hành lang kinh tế đường QL24 nối các tỉnh vùng Tây Nguyên với miền Trung. Do vậy, cần phát triển không gian vùng huyện phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tích hợp phát triển các ngành, khai thác tiềm năng lợi thế, tài nguyên đặc trưng cho khu vực.

\* **Lĩnh vực văn hóa - xã hội**

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học, xem đây là giải pháp căn cơ để thoát nghèo bền vững. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên

môn cho đội ngũ cán bộ y tế từ huyện đến các xã, thị trấn; củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở.

Chú trọng công tác giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả đối với các chương trình, dự án về giảm nghèo, chương trình, dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng An toàn khu; các chính sách ưu đãi người có công, chính sách dân tộc và chính sách an sinh xã hội... Xây dựng Đề án thực hiện Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

5. Tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, đề cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri; tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực.

### **Kính thưa Quý cử tri !**

Nếu được cử tri lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi sẽ phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Bên cạnh đó, tôi sẽ đóng góp ý kiến với HĐND tỉnh khi quyết nghị về ngân sách, đổi mới trong việc tham mưu huy động, cân đối, phân bổ vốn đầu tư phù hợp và hiệu quả; đa dạng các hình thức huy động vốn, tăng tỷ lệ huy động từ các nguồn vốn ngoài ngân sách của các Nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Tham mưu các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút các Nhà đầu tư có năng lực thực sự đến đầu tư. Đồng thời đề xuất việc triển khai có hiệu quả các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bản thân sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống, luôn nêu cao tinh thần học hỏi, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri và nhân dân.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

***Quảng Ngãi, ngày 04/5/2021***  
**NGƯỜI ỨNG CỬ**

**TRẦN HOÀNG VĨNH**